



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM BẢN TIN EVN

Số 27 - năm 2024

Tin tức

EVN ĐẠT NHIỆU THÀNH TỰU TRONG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025

Chiều 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06. Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn tham dự sự kiện.

Giai đoạn 2022 - 2024, EVN ghi nhiều dấu ấn triển khai Đề án 06, cụ thể như: đã hoàn thành kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xây dựng hệ sinh thái số EVNConnect với mục tiêu tăng cường kết nối với các nền tảng chuyển đổi số của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, của các đối tác để khai thác tối đa nguồn dữ liệu chung Quốc gia và cung cấp dịch vụ điện trên các nền tảng số; triển khai việc tích hợp định danh điện tử mức độ 2 của Bộ Công an để thông qua đó, người dân có thể giao dịch toàn bộ dịch vụ điện trên môi trường số qua nền tảng VNeID và Cổng DVCQG...



ỦY BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI EVN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN LỰC (SỬA ĐỔI)

Chiều 15/7, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Tại buổi làm việc, EVN đã báo cáo đoàn công tác về tình hình thực hiện quy định pháp luật lĩnh vực điện lực và các ý kiến của EVN liên quan đến dự án Luật Điện



lực (sửa đổi). Ông Lê Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao kết quả của EVN trong các lĩnh vực: Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, các hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ được giao... Đặc biệt, Chủ nhiệm Ủy ban ghi nhận và đánh giá cao báo cáo của EVN về tình hình thực hiện quy định pháp luật lĩnh vực điện lực và các ý kiến của EVN liên quan đến dự án Luật Điện lực (sửa đổi).



CHỦ ĐỘNG, SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI VÀ MƯA LỚN

Đây là tinh thần chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp tại cuộc họp về ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng 15/7, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, mặc dù áp thấp nhiệt đới đầu mùa nhưng các địa phương, ban ngành không được chủ quan, tránh để xảy ra hậu quả thiệt hại về người và tài sản.

Tham dự sự kiện, Phó TGD EVN Ngô Sơn Hải cho biết, EVN đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của EVN, chủ động chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất; phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác...

GẦN 2.500 CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN EVN THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC QUẢN TRIỆT CÁC QUY ĐỊNH MỚI, QUAN TRỌNG CỦA ĐẢNG

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc diễn ra ngày 9/7, gần 2.500 cán bộ đảng viên EVN đã được quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các văn bản mới của Đảng tập trung trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đồng thời hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống chính trị.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, làm cơ sở để các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản quan trọng này.



LÃNH ĐẠO EVN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN IALY MỞ RỘNG VÀ HÒA BÌNH MỞ RỘNG



- Ngày 8/7, kiểm tra tiến độ Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương yêu cầu Ban QLDA Điện 1 tăng cường quản lý chặt chẽ việc triển khai dự án; sát sao, đốc thúc tiến độ từng hạng mục nhỏ trên công trường để nâng cao hiệu quả công việc; các đơn vị tại hiện trường phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng, lắp

máy, thi công; lường trước các tình huống có thể phát sinh, đảm bảo đủ vật tư, đồng bộ thiết bị, kịp thời xử lý, tính toán điều chỉnh phương án thi công với mục tiêu đảm bảo tiến độ, an toàn.

- Kiểm tra Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng ngày 10/7, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương yêu cầu các nhà thầu, Ban Quản lý dự án Điện 2 chung sức, quyết tâm cao nhất để hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch. Đồng thời, các nhà thầu xây dựng, cung cấp thiết bị cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo dự án về đích đúng hạn và đạt chất lượng cao.



Đến nay, nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch như: hầm dẫn nước, kênh dẫn dòng, bê tông cốt thép đáy kênh xả, tháo dỡ đê quây cửa lấy nước, đào và gia cố kênh dẫn vào cửa lấy nước,...

EVN VÀ TẬP ĐOÀN PHONGSUBTHAVY THỐNG NHẤT ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN NHẬP KHẨU ĐIỆN TỪ LÀO



Tại buổi làm việc giữa Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương và đoàn lãnh đạo Tập đoàn Phongsuabthavy (Lào) ngày 9/7 tại Hà Nội, hai bên đã đánh giá tình hình triển khai các dự án thời gian vừa qua, đặc biệt là việc thi công Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống phần trên lãnh thổ Việt Nam.

Đồng thời thống nhất đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, sớm đưa vào vận hành, phục vụ việc nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam, thực hiện chủ trương hợp tác năng lượng giữa hai Quốc gia.

EVN LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN DOANH NGHIỆP TRUNG QUỐC

Ngày 12/7, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Tài Anh có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác các doanh nghiệp Trung Quốc đến thăm xã giao và tìm hiểu về hoạt động của EVN, đề xuất hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các doanh nghiệp Trung Quốc dành cho Tập đoàn và cho biết, EVN luôn hoan nghênh các đối tác quan tâm đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.



Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các doanh nghiệp Trung Quốc dành cho Tập đoàn và cho biết, EVN luôn hoan nghênh các đối tác quan tâm đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2024

Gần 200 đại biểu là cán bộ được phân công phụ trách công tác tuyên truyền, vận động tại công đoàn các cơ sở trực thuộc; cán bộ công đoàn kiêm nhiệm công tác tuyên giáo, truyền thông; đội ngũ cộng tác viên tham gia công tác truyền thông trên các kênh thông tin của Công đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị trong Tập đoàn đã tham gia hội nghị, diễn ra chiều 9/7 tại Hà Nội.



Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe, thảo luận về chuyên đề “Nâng cao hiệu quả truyền thông số”, nhằm bổ sung kinh nghiệm trong hoạt động tuyên truyền, vận động trong bối cảnh hội nhập và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới.

Thông tin quản lý

ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

- 6 tháng năm 2024, EVN và các đơn vị đã khởi công **47 công trình** và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành **57 công trình** lưới điện 110 – 500kV.

SẢN XUẤT - TRUYỀN TẢI

- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống 6 tháng đầu năm 2024 đạt **151,74 tỷ kWh**, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nhiệt điện than chiếm tỉ trọng lớn nhất, với gần 57%.

KINH DOANH - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, với điểm đánh giá 74,76/100 điểm, EVN là **đơn vị dẫn đầu** trong số 21 bộ, ngành đang cung cấp dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Tới hết tháng 6/2024, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại với **320.943 khách hàng**; trong đó, 100% khách hàng từ 1 triệu kWh đã ký thỏa thuận.

- **3,90%** là tỉ lệ giảm tổn thất điện năng thực hiện lũy kế 6 tháng đầu năm của Tổng công ty Điện lực miền Trung, giảm 1,16% so với cùng kỳ năm 2023.

TRUYỀN THÔNG - QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

- Đoàn Thanh niên các đơn vị: Công ty Điện lực Sơn La, Tổng công ty Điện lực miền Bắc & một số đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội vừa tổ chức chuỗi chương trình an sinh xã hội hướng đến thiếu nhi vùng cao tại tỉnh Sơn La, với tổng giá trị **gần 80 triệu đồng**.



Tin tham khảo

- Kéo cáp ngầm đưa điện ra Côn Đảo...[xem chi tiết](#)
- Nghỉ hưu nhưng vẫn tình nguyện ở lại công trường đường dây 500kV...
[xem chi tiết](#)
- “Đêm trắng” của những điều độ viên...[xem chi tiết](#)

Bản tin EVN

Chỉ đạo: Ban Truyền thông EVN
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.66946731
Email: bantinevn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập:
Đinh Thị Bảo Ngọc
Thành viên Ban biên tập:
Nghiêm Anh Tú, Nguyễn Thị Long
Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC